



CHÚA NHẬT, Ngày 28 Tháng Bảy, 2024 TUẦN THỨ XVII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU HƠN VỀ KINH THÁNH

Thế giới tràn ngập những người mà những nhu cầu cơ bản không được đáp ứng, dù là về nước sạch, dinh dưỡng, an toàn, giáo dục, công việc có ý nghĩa, cuộc sống gia đình ổn định, nguồn lực y tế cơ bản, tự do tôn giáo và quyền sống. Vậy làm sao chúng ta có thể tin được những gì Thánh Vịnh 145 nói với chúng ta trong tuần này: “Bàn tay Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta, Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta”? Ngài có thể không? Còn vô số người nghèo thì sao? Chúng ta không thể xác định được ít nhất một vài nhu cầu chưa được đáp ứng trong cuộc sống của mình ngay bây giờ sao? Kinh Thánh có khuyến khích việc mơ tưởng và lười biếng trong việc giúp đỡ tha nhân không? — Không. Thánh Vịnh xuất phát từ kinh nghiệm của dân Do Thái về lòng thành tín không ngừng nghỉ của Thiên Chúa—đặc biệt là trong Lễ Vượt Qua ở Ai Cập. Sự quan phòng thần linh này được nhắc lại khi Chúa Giêsu nuôi sống đám đông thiếu thốn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Lễ Vượt Qua một lần nữa lại đến và dân chúng đang đói khát như dân Do Thái xưa trên hành trình hoang dã. Điều mới là dựa vào Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời không chỉ cung cấp những nhu cầu của họ mà Ngài còn biết được con người cần có những nhu cầu đó như thế nào. Ngài cũng chia sẻ chúng. Ngài nuôi dưỡng họ bánh mì và cá; và hơn thế nữa, Ngài khao khát cung cấp cho họ và chúng ta nhiều nhu cầu hơn cả chỉ các loại thực phẩm để hư hỏng đó. — Nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta là Thiên Chúa. Giống như bánh được hóa nhiều, mọi lượng thực trên trái đất cuối cùng đều loại bỏ, vì cuối cùng tất cả chúng ta đều chết. Tất nhiên, nghĩa vụ của chúng ta là đáp ứng nhu cầu của người nghèo là cơ bản. Nhưng Đức Giêsu Kitô hứa sẽ nuôi chúng ta bằng một loại bánh không bao giờ hư hỏng: chính Đức Chúa Trời. Ngài là thức ăn vĩnh cửu của nhân loại. Nếu chúng ta ăn tấm bánh này, chúng ta nếm được sự thành tín của Thiên Chúa, Đấng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, ngay cả khi mọi sự trần thế đều thất bại, loại bỏ.

LM. John Muir © LPI chia sẻ theo Gioan 6:1-15

HÓA BÁNH

Vượt Qua đại lễ gần kề
Đám đông theo Chúa, tụ về thành xưa.
Nhiều người bệnh tật đón đưa,
Chữa lành tất cả, ơn mưa dạt dào.
Chúa lên sườn núi trên cao,
Thấy đoàn dân chúng, lao đao tìm tòi.
Cảm thương đói khát thiết thòi,
Muốn mua ít bánh, thử coi thế nào.
Môn đồ tính toán làm sao?
Hai trăm bạc bánh, có bao số người.
Biết rằng Chúa muốn gọi mời,
Tin yêu phó thác, Chúa Trời ban cho.
Có đây bánh cá đừng lo,
Chúa làm phép lạ, ăn no dư tràn.
Năm ngàn nhân khẩu Chúa ban,
Mùi hai thúng vụn, tràn lan bánh thừa.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Gioan 6:1-15)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BẢY, 2024

Cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân



Chúng ta hãy cầu nguyện để Bí Tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những ai lãnh nhận cũng như thân nhân của họ sức mạnh của Chúa, và ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và niềm hy vọng đối với mọi người.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

July 20 & July 21, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ



Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng: www.olphriverside.org

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- * Thứ Sáu đầu tháng, mừng Hai Tháng Tám 2024
Chầu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều
& Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ tối tại Nhà Nguyện
 - ⇒ Chủ Nhật mừng 4 Tháng Tám, 2024: Giáo Khu 2 dâng của lễ
 - * Thứ Tư, ngày 14 Tháng Tám 2024: Giáo Khu 3 phụ trách
Đọc kinh tối tại Nhà Nguyện vào lúc 7:00 giờ tối
 - ⇒ Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tám 2024:
Lễ Trọng: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 - ⇒ Chủ Nhật ngày 18 Tháng Tám, 2024:
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời mừng Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn
- THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật

